



# ประโยค ๙ และ ปริญาเอก สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

พระราชติลก

(ประนต กิตติวิฑฒโน) ป.ธ.๙, Ph.D.

ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

ในโอกาสฉลองปีทองแห่งความสำเร็จการศึกษา ของ สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ในปีนี้ ซึ่งมีพระภิกษุสามเณรสอบได้ชั้นประโยค ป.ธ. ๙ ถึง ๒ รูป จึงนับเป็นปีประวัติศาสตร์ที่นำมาซึ่งเกียรติประวัติที่สำคัญยิ่ง จึงขอตั้งเรื่องบทความนี้ ว่า ประโยคเก้า และ ปริญาเอก เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและรำลึกย้อนอดีตมาถึงปัจจุบันและจักส่งผลถึงอนาคตของสำนักเรียนวัดอาวุธฯ แห่งนี้

พ.ศ. ๒๕๒๕ (ล่วงมาแล้ว ๓๖ ปี) ตนเอง ได้เข้ามาอยู่วัดอาวุธวิกสิตาราม โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพเมธากร(จันทร์ จันโท)เป็นเจ้าอาวาสวัดอาวุธฯ พระเทพปัญญา มุณี (พระครูคุณสารสาทร) (ทองดี ฐิตายุกโก) เป็นรองเจ้าอาวาสวัดอาวุธฯ โดยมีพระราช ปริยัติวิมล ( สายัณห์ ปญญาวิโร) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง และเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) และ พระมหาประยงค์ วัดมัสฌันติการาม บางซื่อ กรุงเทพฯ (ศ.ดร.ประยงค์ แสนวนุราณ) นำมาฝากเพื่อเข้าสังกัดวัดอาวุธวิกสิตาราม หลวงปู่พระเทพเมธากร ครั้งได้ทราบความ ประสงค์ในการมาขออยู่วัดอาวุธฯ ท่านพูดขึ้นว่า “ถ้าจะมาอยู่เพื่อการศึกษา ให้ไปอยู่

ที่วัดอื่น ที่เขามีการจัดการศึกษา เพราะที่วัดอาวุธฯ ไม่มีการจัดการศึกษา แต่ถ้าไปที่วัดนั้นแล้ว เขาไม่รับ จึงค่อยมาอยู่ที่วัดอาวุธฯ ก็แล้วกัน” คำพูดของ หลวงปู่ฯ ทำให้เป็นที่ทราบกันโดยชัดเจนว่า วัดอาวุธฯ ในยุคก่อนนั้น ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนขึ้นภายในวัด ทั้งนี้ก็ด้วยว่า สถานะวัด ก็อยู่ในภาวะต้องปรับปรุงปฏิสังขรณ์บูรณะซ่อมแซม ในยุคที่ตนเองมาอยู่วัดอาวุธฯ ยุคนั้น พระภิกษุสามเณรในวัด ก็มีไม่มาก โดยเฉพาะสามเณรก็มี ๑๐ กว่ารูป งานที่ทำในยุคนั้น ซึ่งพระภิกษุสามเณรที่อยู่วัดอาวุธฯ ในสมัยนี้ ไม่ได้ทำเลย ก็คือ งานตัดหญ้า ปรับพื้นที่ เกลี่ยดินถมทราย ขนไม้ขนดิน แต่ก่อนงานเช่นนั้นเป็นงานที่ทำบ่อยในวัด



“ สำนักเรียนวัดอาวุธฯ แห่งนี้ เป็นที่พัฒนาบุคลากรในพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัย ”

ก็จริงตามที่หลวงปู่ฯ ท่านพูดไว้ แต่แรกที่ตนเข้ามาขออยู่วัดอาวุธฯ โดยตนเองเป็นพยานแห่งคำพูดของท่าน ทั้งนี้ ก็ด้วยว่า ตนเองไม่เคยได้เรียนหนังสืออยู่ที่วัดอาวุธฯ ตลอดมา ตั้งแต่เรียนบาลีชั้นประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ. ๙ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ -๒๕๓๔) ต้องเดินทางไปทำการเรียนที่วัดอื่นๆ ตลอดมา คือวัดนรนาถสุนทริการาม วัดชนะสงคราม วัดเบญจมบพิตร

วัดมหาธาตุ วัดบพิตรพิมุข และวัดสามพระยา โดยการเดินทางไปเรียนด้วยรถเมล์ และ เรือด่วนเจ้าพระยา ในปี ๒๕๓๕ เป็นปีแรกที่วัดอาวุธฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักเรียน และมีนักเรียนสอบได้ ประโยค ป.ธ. ๙ คือ ตนเอง ทั้งนี้ก็ด้วยหลวงปู่ฯ ได้ริเริ่มส่งเสริม ให้มีการพัฒนางานด้านศาสนบุคคล กล่าวคือ งานการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีขึ้นแก่พระภิกษุสามเณรในวัดอาวุธฯ แห่งนี้ ที่มี

ส่วนสำคัญยิ่งในการนี้ก็เพราะได้อาศัย คณะศิษย์วัดโพธิ์ สมภรณ์ จ. อุตรดิตถ์ ที่เข้ามา อยู่วัดอาวุธฯ ในยุคนั้น โดยมีพระครูพนธ์ศีลาจารย์ (สัมพันธ์ สีรีเตโช) เป็นศิษย์รุ่นแรก ต่อมา มี พระมหาตระกูล สีรีวโธ (ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ) พระมหานិวัตต์ ภูหวล เป็น กำลังสำคัญในการจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นในวัดอาวุธฯ โดยปีแรก มีนักเรียนเป็นสามเณร เรียนประโยค ป.ธ. ๑-๒ เพียง ๔ รูป และมีผลการเรียน คือ สามเณรนักเรียน ในวัดอาวุธฯ สอบได้ทั้ง ๔ รูป จากเริ่มต้นแห่งผลงานส่วนนี้ ส่งผลให้ วัดอาวุธฯ ได้พัฒนาการเรียน การสอน กระทั่งวัดได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักเรียน และ ส่งผลแห่งการศึกษามาจนถึง ปัจจุบันนี้

พระภิกษุสามเณรในสำนักเรียนวัดอาวุธฯ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดทั้งฝ่าย ปริยัติธรรม คือ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และ ฝ่ายระดับอุดมศึกษา ชั้นปริญญาเอก มีดังนี้

### เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๘ รูป ประกอบด้วย

๑	พระมหาประนต กิตติวิฑฒโน (พระราชติลก)	สอบได้ปี พ.ศ. ๒๕๓๕
๒	พระมหาอภิชัย อภิขโย	สอบได้ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
๓	สามเณรประพันธ์ เหล่าคำ	สอบได้ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๔	พระมหาสมาน ธมฺมวชิโร	สอบได้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๕	พระมหาณัฐศักดิ์ เขมปญโญ	สอบได้ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๖	พระมหาสราวุธ ญาณโสภโณ	สอบได้ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๗	พระมหาพิสิษฐ สุทธิสิโร	สอบได้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๘	สามเณรพรภวิทย์ อุปชัย	สอบได้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑



## ระดับอุดมศึกษา ชั้นปริญญาเอก จำนวน ๖ รูป ประกอบด้วย

๑	พระมหาประนต กิตฺตวฑฺฒโน ป.ธ. ๙ (พระราชดิลก)	ณ มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
๒	พระมหาสายรุ้ง อินฺทวูโร ป.ธ. ๗ (พระศรีวินยาภรณ์)	ณ มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
๓	พระมหามหวินทร์ ปุริสฺสุตตโม ป.ธ. ๗	ณ มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
๔	พระมหาบุญนา ฐานวโร ป.ธ. ๕	ณ มหาวิทยาลัยปูเน่ ประเทศอินเดีย
๕	พระมหานันทธัญญ์ ธนปญฺโญ ป.ธ. ๖	ณ มหาวิทยาลัยปูเน่ ประเทศอินเดีย
๖	พระมหาวิชัย ธัมมวิชิโย ป.ธ. ๖	ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ส่วนพระภิกษุสามเณร รูปอื่นๆ ในสำนักเรียนวัดอาวภูจิกสิตาราม ที่สำเร็จการศึกษาด้วยการสอบไล่ได้ ในชั้นต่างๆ ทั้งฝ่ายพระปริยัติธรรมและฝ่ายอุดมศึกษาในระดับรองลงมาจากเปรียญธรรม ๙ ประโยค และปริญญาเอก มีเป็นจำนวนมาก กว่า ๑๐๐ รูปขึ้นไป ด้วยจากคำพูดของหลวงปู่ฯ ที่ว่า วัดอาวภูฯ “ถ้าจะมาอยู่เพื่อการศึกษา ให้ไปอยู่ที่วัดอื่น ที่เขามีการจัดการศึกษา เพราะที่วัดอาวภูฯ ไม่มีการจัดการศึกษา ”

จากวันนั้นมาถึงวันนี้ ล่วงเลยมาได้ ๓๖ ปีแล้ว ปัจจุบันพระภิกษุสามเณรในสำนักเรียนวัดอาวภูฯ ภายใต้การนำของพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาภุมนี (ทองดี จิวตาโยโก) เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน ตลอดทั้งคณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา ศิษยานุศิษย์วัดอาวภูฯ ได้ส่งเสริมสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงปู่ฯ อดีตเจ้าอาวาส ให้สำนักเรียนวัดอาวภูฯ แห่งนี้เป็นที่พัฒนาบุคลากรในพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัย ตลอดทั้งความรู้ในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระศาสนา และสังคมสืบไป